



ประกาศคณะกรรมการสรรหาองผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน  
เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาองผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

อ้างถึงประกาศคณะกรรมการสรรหาองผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาองผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ให้ทราบ ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ตามคำสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ ที่ ๐๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ - วางแผนการดำเนินการสรรหา - กำหนด วันเวลา สถานที่และจัดทำ ประกาศรับสมัคร - จัดทำประกาศและปฏิทินกำหนด การสรรหา - กำหนดรายละเอียดใบสมัครและ รูปแบบใบสมัคร	สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒
วันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	- ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัคร ประกาศรับสมัครและประกาศปฏิทิน การสรรหา	สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ <a href="http://www.ivenr2.ac.th">www.ivenr2.ac.th</a>
วันที่ ๑๒ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	- เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการ สรรหาเป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ ภายในวิทยาลัยเทคนิค พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันและเวลา ราชการ หรือสามารถดาวน์โหลด เอกสารใบสมัคร ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.ivenr2.ac.th">www.ivenr2.ac.th</a>	สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมเพื่อ - พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหาองผู้อำนวยการ สถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน - พิจารณากลับกรองผู้สมัครให้เหลือ จำนวนมากกว่าจำนวนที่จะแต่งตั้ง ในแต่ละตำแหน่งอย่างน้อย ๑ คน - สรุปผลการพิจารณาและกลับกรอง เพื่อเสนอผู้อำนวยการสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒	สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒
ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗	- ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน	สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ <a href="http://www.ivenr2.ac.th">www.ivenr2.ac.th</a>
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	- สภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ พิจารณา	สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางเมธิณี บุญเอกบุศย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน